

# Tuy Lộc chuyển biến sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4

Nhận diện rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tập trung triển khai giải pháp khắc phục; qua đó, tạo chuyển biến tích cực.

**Đ**ồng chí Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Bí thư Thường trực xã Tuy Lộc cho biết: qua kiểm điểm, Đảng bộ xã xác định các vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục; trong đó, một số cán bộ chưa sát cơ sở; một số đảng viên nói nhiều, làm ít; trách nhiệm với nhiệm vụ được giao của một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực; việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ ở các chi bộ cơ sở chưa được triển khai thường xuyên; công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ trực thuộc còn hạn chế; trong sinh hoạt vẫn còn biểu hiện né nang. Bên cạnh đó, xã cũng nhận rõ những hạn chế của chính quyền trong quản lý, điều hành ở một số lĩnh vực còn chậm, hiệu quả chưa cao; chưa tập trung chỉ đạo giải quyết những



Đảng ủy xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái họp triển khai các nội dung liên quan đến thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

công việc lớn, khó khăn, tồn tại của địa phương. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm, còn có biểu hiện né tránh đối với nhiệm vụ được phân công. Sản xuất nông nghiệp chưa đạt năng suất cao, phát triển kinh tế chưa mang lại hiệu quả cao, kinh tế phát triển chưa bền vững.

Sau khi chỉ ra các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, Đảng ủy xã đã đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trước tiên, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện

chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với một số cán bộ, đảng viên kiểm điểm chưa sát với nhiệm vụ chuyên môn, chưa dám nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, Đảng ủy xã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, sát với thực tế công việc được giao; đồng thời, phải đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể. Hàng tháng, Đảng ủy xã kiểm tra, đánh giá và nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện việc khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó, tập trung đánh giá tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mức độ hoàn thành

nhiệm vụ, nếu không hoàn thành phải nói rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục. Duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chuyên đề về tự phê bình và phê bình và coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên... Những đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền phát huy tốt vai trò lãnh đạo, bố trí nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, thể mạnh của địa phương là trồng rau an toàn và chăn nuôi gia súc, gia cầm nên xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển kinh tế theo hướng lâu dài gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đưa ra phương án khắc phục, thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4, xã Tuy Lộc có nhiều chuyển biến; trong đó, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện các nội quy, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; năng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; chất lượng học tập nghị quyết được nâng cao; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên và giải quyết công việc ngày một hiệu

quả hơn; lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Các chi bộ tuân thủ các nguyên tắc, quy định trong sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng cao, dân chủ trong đảng được tăng cường, nội dung được đổi mới.

Thời gian tới, thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy xã Tuy Lộc tập trung sửa đổi, khắc phục khuyết điểm và xác định kết quả kiểm điểm phải được thể hiện bằng sự tiến bộ của từng tập thể, cán bộ, đảng viên trong công việc hàng ngày. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 phải gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất; đồng thời, phải được tiến hành ở tất cả các chi bộ. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những khuyết điểm, yếu kém, sự suy giảm sức chiến đấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Mỗi cán bộ, đảng viên tự đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ để tự sửa chữa và hoàn thiện bản thân...

THU HIỂN

## Việt Cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ xã Việt Cường, huyện Trấn Yên có 210 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ; trong đó, có 12 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ trường học và 1 chi bộ công an. Những năm qua, Đảng ủy xã luôn quan tâm, chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương.

**T**rong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ xã Việt Cường thường xuyên đổi mới các hoạt động tuyên truyền; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị các cấp gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương; từ đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và hành động. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ đặc biệt quan tâm chỉ đạo từ học tập, quán triệt, tổ chức thảo luận, viết cam kết đến phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; qua đó, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và nhân dân.

Để xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, Đảng bộ xã

chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt Đảng. Theo đó, hàng năm, 100% các chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%; Đảng bộ luôn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đồng thời, Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giảm biên chế theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đề án sáp nhập thôn, chi bộ, trường lớp, học. Qua đó, giảm từ 14 thôn xuống 12 thôn; từ 18 chi bộ xuống 15 chi bộ; từ 3 nhà trường xuống còn 2 nhà trường; giảm 4 cán bộ quản lý trường học... Cùng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây



Bí thư Đảng ủy xã Việt Cường Phạm Anh Đức quán triệt nhiệm vụ tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách thôn về công tác xây dựng Đảng.

dựng quy chế hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt nề nếp định kỳ hàng tháng, tổ chức giao ban với các cơ quan, đơn vị đoàn thể, bí thư các chi bộ nhằm rút ra những kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; từ đó, đề ra giải pháp khắc phục kịp thời. Cùng đó, Đảng bộ xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ; quan tâm phát triển đảng viên ở những chi bộ ít đảng viên, đảng viên dân quân tự vệ, dự bị động viên... Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã cử 64 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và kết nạp được 53

đảng viên mới, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ lên hơn 450 đồng chí.

Một trong những giải pháp được Đảng bộ xã thực hiện để giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh đó là, chú trọng kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Đảng. Bám sát tình hình và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS toàn khóa và hàng năm của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; triển khai sâu rộng các quy định về KTGS của Đảng đến cán bộ, đảng viên... Theo đó, đã tiến hành KTGS 30 cuộc đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua KTGS đã chỉ ra những hạn chế, thiếu

sót và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức Đảng, đảng viên, giúp các tổ chức, cá nhân xây dựng được giải pháp khắc phục. Đặc biệt, việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã đã cơ bản khắc phục được tình hình hình thức, chất lượng ngày một nâng cao, nội dung thiết thực, cụ thể hơn, sát với tình hình thực tế địa phương. Công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tấm gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 được quan tâm. Qua đó, đã có 127 lượt tập thể và 248 lượt cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng trên các lĩnh vực. Việc xây dựng kế hoạch, ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp được triển khai thực hiện nghiêm túc. Xác định cụ thể những nội dung đột phá, trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TRẦN NGỌC